

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ (นคอ.) รุ่นที่ ๗

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)

ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท ๒๖ กรุงเทพฯ

\*\*\*\*\*

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
<b>สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง</b>		
๑	นางสาวอารีย์ วรรณษาเจริญกุล	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
๒	นายพงศกร ตั้งเสริมวงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
<b>กรมธนารักษ์</b>		
๓	นางสาวสุกัญญา ชูช่วย	นักวิชาการกษาปณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวางแผนเงินตรา สำนักบริหารเงินตรา
๔	นางสาวรัศมี อริยะสุนทร	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขานุการกรม
๕	นางวิสากร สุขช่วย	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
๖	นายบุญชอบ วิเศษปรีชา	สถาปนิกชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
๗	นายไอศูรย์ สุธรรมเทวกุล	นายช่างโยธาอาวุโส สำนักพัฒนาบำรุงรักษาอาคารที่ราชพัสดุ
๘	นางไพบุลย์ พจนรุ่งวกุล	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
<b>กรมบัญชีกลาง</b>		
๙	นางศศิมา ราชานนท์	ผู้อำนวยการกองคดี
๑๐	นางสาวศิริพร เกินเกษม	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการคลัง กองการเงินการคลังภาครัฐ
๑๑	นางสุดารัตน์ รักจันทร์	นักบัญชีชำนาญการพิเศษ กองบัญชีภาครัฐ
๑๒	นางพิศมัย แก้วแจ่มใส	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๓	นางสาววาสนา เกษณา	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
<b>กรมศุลกากร</b>		
๑๔	นายธีระ สุวรรณพงษ์	นายด่านศุลกากรช่องสะง่า
๑๕	นายสินศักดิ์ ดวงทิววิมล	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ
๑๖	นางสาวประภาพรณ ดวงชัย	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ
๑๗	นายพรวิทย์ อุตย์รัฐนิธิกุล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
๑๘	นางสาวสุนทรียา ทวีธาประสิทธิ์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ
๑๙	นายปราโมทย์ สุขไย	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ
๒๐	นางปยุตธนา ต่อสุพรรณ	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
๒๑	นายยติวัตร มนตรีวัต	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ
๒๒	นางสนธิ์ ไพรัตน์ากร	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
๒๓	นางลาวัลย์ เมธียนนท์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ
๒๔	นางปราณี ทาทอง	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
๒๕	นางสาวณัฐกานต์ แทนนิกร	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
๒๖	นางสาวสุนีย์ ศรีไพศาลเจริญ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๒๗	นางสาวปราณีต กันเกตุ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ
<b>กรมสรรพสามิต</b>		
๒๘	นายสุดใจ คนทัตย์	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓
๒๙	นางสาวกัญระพีร์ ศรีดิพันธ์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ สำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
๓๐	นางสาวสุวิมล ทองเสนอ	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๔
๓๑	นางสมลักษณ์ เอื้อศักดิ์สุภา	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๗
<b>กรมสรรพากร</b>		
๓๒	นางนุชรี ปรัชญกุล	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๓๓	นางสาวศุภิตี ถนอมศักดิ์กุล	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๔	นายเกียรติพงษ์ อินทสุภา	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๓๕	นางสาวซารีน่า เจ๊ะชู	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๖	นางสาวประกายมาศ บุญกัลยา	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๗	นางสาวกาญจนา เจริญมาก	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๓๘	นางสุภาพ บุญวานิช	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
๓๙	นางสาวชูจิต ไล่กุลประกิจ	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
<b>กรมสรรพากร (ต่อ)</b>		
๔๐	นายจักกฤษ กระจ่างวงศ์พระจันทร์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
๔๑	นางพิมพ์ปวีณ์ ศรีสุขสวัสดิ์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
๔๒	นายสิทธิชัย จินตนาประวาสี	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ
๔๓	นายวิรัช พริกเล็ก	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๔	นางยลฤทัย ชื่นเปรมชีพ	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
๔๕	นางเบญญาภา ทองมี	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
๔๖	นายชูเลิศ พิริยตันติวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
๔๗	นางปาลญา งามวาจา	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
<b>สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ</b>		
๔๘	นายเอกลักษณ์ อยู่เจริญ	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
<b>สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ</b>		
๔๙	นายธีระศักดิ์ อัญญาวงศ์	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
๕๐	นายกะรัส บุญเรือง	เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ